

แบบรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
 รอบการประเมินที่ 2/2565 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2565)
 ส่วนราชการ โรงพยาบาลพัทลุง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
1	นายวุฒิชัย ดิลกธราดล	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
2	นางสำลี ด้วงเกตุ	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
3	นางสาวปรีดา อุ่นเสียม	หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
4	นางจิราภรณ์ ชัยเดช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
5	นางเพ็ญรักษิณา อ่อนรู้ที่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
6	นางสาวกรทิพย์ จันทร์เทพ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
7	นางสาวอัญมณี แสงแก้ว	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
8	นางสาวนภัสนันท์ ถึงมาก	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
9	นางกฤษณา นุชิต	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
10	นางสุชญา ทิพย์เพ็ง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
11	นางสาวนิศานาด ทองนุ่น	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
12	นางเสาวณีย์ สาระนันท์	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
13	นางภานี สุวรรณมณี	เจ้าพนักงานพัสดุ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
14	นางบุหงา เหมนะ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
15	นางนิระมล สิงห์ธนะ	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
16	นางอริชรา สอศักดิ์ศรี	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
17	นางกุลล มากนวล	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
18	นางนภัสสร เทพขวัญ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
19	นางจรัสศรี อุดะปะละ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
20	นางสาคร เปียทอง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
21	นางจุรีรัตน์ เพชรภาพ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
22	นางนิธิตา ก้องพงศธร	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
23	นางอังคณา เอียดเฉลิม	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
24	นางกรรณิกา ทองสม	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
25	นางสาวนุชนาช คงเกต	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
26	นางสาวรัชนิภา รอดเพ็ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
27	นางสาวศิริพร นวลเปียน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
28	นางสุนันทา เต็มยอด	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
29	นางสาวสุกิจ แก้วดำ	ช่างภาพการแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
30	นางสาวเมธิรี เสือนิล	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
31	นายวิสิทธิ์พล ว่องวีรกิจ	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
32	นางสาวแก้วตา บุญชู	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
33	นางสาวกนกกานต์ ขวัญสังข์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
34	นางสาวนิพาดา สุวรรณสิงห์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
35	นายเอกชัย ขบวนการ	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
36	นางสาวเกวณีน นกุลรัตน์	ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
37	นางสาวกมลวรรณ บัวแก้ว	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
38	นางวิไลพร คงสอน	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
39	นางสีสุภา รัชชชูน	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
40	นายเอกพงศ์ ก้องพงศธร	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ดีเด่น	
41	นางสาวฐานิสร์ อุ่ณสมัย	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
42	นางสาววนิดา พิทยากุลพงศ์	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	ดีเด่น	
43	นางปาริชาติ แดงมา	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
44	นางเจนจิรา ชัยศรี	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
45	นางสาวคอสวไลณ์ มะมิง	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
46	นางมินอัสมาวาทิ เหมริมเหมาะ	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
47	นางสาวอมรรรัตน์ หนูเอียด	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
48	นางกชิตา บำรุงเสนา	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
49	นางสาวสุชาติพิศ คงเนียม	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
50	นางรุ่งทิพา จ่างเมฆ	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
51	นางสาวนันท์ภักดิ์ ถาวร	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
52	นางปัทมาสน์ ลิ้มวรรณพันธ์	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
53	นางมนสิกาญจน์ ดำรงสกุล	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
54	นางกาญจนา ศรีกุล	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
55	นางสุภาพรณ ศรีภักดี	นักโภชนาการ(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
56	นางสาวจันทิมา ขาวเกื้อ	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
57	นายตุลธร ชูแก้ว	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
58	นายภาณุวัตร ศักดิ์เยี่ยม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
59	นายภาณุพงศ์ รัตนวิไล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
60	นายขจร ทองขาว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
61	นายพีรวัฒน์ มุททาร์รัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
62	นางสาวอาภรณ์ กำเนิดดี	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการ	ดีเด่น	
63	นางวาสนา ชูคำ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
64	นางสาวสาวิตรี เหมือนเส้น	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
65	นางสาวกาญจนาภา พัดทอง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
66	นางสาวเสาวลักษณ์ รักทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
67	นางสาววีณา นพรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
68	นางสาวสาธิตา มากเพชรศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
69	นางสุนิศา พึ่งแพง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
70	นางสาวดารารัตน์ ทองช่วย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
71	นางสาวทัตพิชา รอดรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
72	นางสาวสุธัญญา กำลังใบ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
73	นางสาวภัทรวดี รอดจิตต์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
74	นางสาวดวงธิดา จันทร์อักษร	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
75	ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เขียววิชัย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
76	นางพรทิพย์ หนูอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
77	นางสาวปวีณา ดีชุม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
78	นางรักชนก สิทธิโชคชัย	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
79	นายวิทยา วุ่นชุม	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
80	นางสาวพรรณิ มณีโชติ	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
81	นางกิตติยา ช่วยมั่ง	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
82	นายอดิศร ชุมคช	นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
83	นางนิสเบาะ หมัดอาด้า	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
84	นางสุนิสา จันทร์จะนะ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
85	นางสาวพัชรินทร์ ไชยแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
86	นางจันทร์ทิพย์ สิริภักย์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
87	นางวันดี หลินเรือง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
88	นางพรสวรรค์ ศรีสวัสดิ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
89	นางสาวกิริฎา มากช่วย	นักสังคมสงเคราะห์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
90	นางนันทนา เรืองพุด	นายช่างเทคนิค	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
91	นางสาวศศิรี ดิลกธราดล	นายแพทย์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
92	นางสาวน้ำทิพย์ บุรพเกียรติ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
93	นายกันตพงศ์ ธรรมเจริญศักดิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
94	นางสาวยุวดี คงนก	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
95	นางสาวรัชฎา เหมินทร์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
96	นายกิตติ บุญประกายแก้ว	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
97	นายบุชิต ธีรสานติพงศ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
98	นายพงษ์ศักดิ์ โรจนรัตน์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
99	นางสาวพิชญนันท์ นามวงษ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
100	นายอัคนธ์ เมฆานวงศ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
101	นายณัฐภัทร ถาวรพัฒน์พงศ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
102	นายอิทธิพล ทับเที่ยง	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
103	นางสาวปัตติยา กมลเจริญ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
104	นายเอกวิชัย ศรีมณีรักษ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
105	นายรัชชัย ตรีรัตน์นิกรานต์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
106	นางสาวอัจฉราภรณ์ รักผล	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
107	นางสาวพิชญญาดา ผดุงพงษ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
108	นางสาวนัจรีย์ ทองแท้	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
109	นายศุภกร ณ พัทลุง	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
110	นายวันเฉลิม บัญชาศักดิ์เจริญ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
111	นายณัฐวุฒิ นคราบัณฑิตย์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
112	นางสาวชญาวาสน์ ว่องศิริ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
113	นางสาวอรสิริ สิริวิพันธ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
114	นางสาวอรรทยา ทองธวัช	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
115	นางสาวพยุหะ อินทองปาน	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
116	นายกิตติวุฒิ วุ่นดี	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
117	นายกันตภณ วิสัยรัตน์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
118	นางสาวสุจิตรา เนียมแทน	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
119	นางเกศทิพย์ บัวแก้ว	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
120	นายชิตพล สิ้นไชย	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
121	นายสมศักดิ์ เนตรเกื้อกุล	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
122	นางสาวณัฐศิริ สุวรรณรัตน์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
123	นางสาวสุชาดา แซ่เฮง	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
124	นางสาวสุภัสชา นิทราศรีสมุทร	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
125	นางสาวอรุณี ประพฤติตรง	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
126	นายฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
127	นางสาวรัชนิกร อุ่นเสียม	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
128	นางสาวชฎานิศ เทพชนะ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
129	นางสาวศิริวรรณ เต็มราม	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
130	นายอานนท์ เอียดปราบ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
131	นางสาวนิตยวิภา คล่องศิริเวช	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
132	นายเดช เหมือนพรรณราย	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
133	นายธีรศักดิ์ เรืองวิทยาวงศ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
134	นายจารินทร์ พุทธชู	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
135	นายธวัชชัย พูนแก้ว	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
136	นายชัยยุทธ ปรีชา	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
137	นายสุวิชัย ปฐมพาณิชย์รัตน์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
138	นายพงษ์ศักดิ์ ตันตฉันทการุญ	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
139	นางสาวอรพร เจริญชัย	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
140	นางสาวมัญชรี นพคุณภูษิต	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
141	นางสาวเบญจมาศ สลิลปราโมทย์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
142	นางสาวอิสรา ไชยมนตรี	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
143	นางสาวปิติมา วีระพันธุ์	นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
144	นางสาวญาณิศา กล้าหาญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
145	นางสาววิไลวรรณ มากมี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
146	นางกฤษฎาภรณ์ นุ้ยมาตร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
147	นางสุกัญญา รุยัน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
148	นางสาวปรียะโชติ โชติพานิช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
149	นางสาวทัชนิม บุนหา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
150	นางสาวไอรดา บุญประสพ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
151	นางจุฑามาศ บุญโยม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
152	นางวิฐาวรรณ แก่นจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
153	นางสาวนิภาพร เหล็งหนูดำ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
154	นางสาวศินี โพธิ์ฤกษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
155	นางสาวสิริมา ยอดสนิท	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
156	นางสาววัชรภรณ์ สุวรรณกิจ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
157	นางอภาภรณ์ นวลพล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
158	นางสาวปิยะพร เฟ็งโอ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
159	นางสาวมารีแย มะตาเฮ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
160	นางสาวกานต์พิชชา ชูเรือง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
161	นางสาวรุจิรา ชูคง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
162	นางกัญญาณัฐ ปราบปรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
163	นางสาวสุชาวดี นาควิโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
164	นางสาวรัชนิกร อินทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
165	นางสาวมัณฑุกันท์ เพ็ชรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
166	นางสาวพัชรพร อ่อนอุ่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
167	นางสาววรลักษณ์ แก้วเหมือน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
168	นางสาวพนิดา เกื้อวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
169	นางวรภรณ์ เกตุนิม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
170	นางสาวสุธิดา เจ๊ะเร๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
171	นางสาวนวลจันทร์ ดีบุญธรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
172	นางสาวสุไหวะ ชายเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
173	นางสาวจุ้ยนิย ปานคู	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
174	นางสาวอุบล เหมรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
175	นางสาวกาญจนภรณ์ ช่วยนุกูล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
176	นางจันทิรา เกื้อทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
177	นางสาวธัญญรัตน์ บุญทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
178	นางสาวมณฑาทิพย์ ทองเสน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
179	นางสาวกชมน พรหมสุรินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
180	นางสาวปริศนา ฤคุดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
181	นางสายพิรุณ คล้ายศรีบุญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
182	นางสุไชษา ขาวแสง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
183	นางสุพิชญา มุทหรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
184	นางสาวธันชชา ภาคิศิลป์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
185	นางเสาวลักษณ์ มีมุสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
186	นางสาวปิยภัทร หมาดเส้น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
187	นางสาวฮัสมีณี เจ๊ะโซ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
188	นางสาวอาภัสรา แก้วเสน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
189	นางสาวกัญฉวีรัตน์ เรืองจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
190	นางสาวอติรัตน์ เรืองประดับ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
191	นางสาวศิริประภา ชูหว่าง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
192	นางสาวสิริพร ปิติ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
193	นางสาววรารัตน์ แก้วล่องลอย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
194	นางสาวปิยะนันท์ คงสะอาด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
195	นายณรงค์ฤทธิ์ หนูรัตน์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
196	นางสาววรรณชน ไชยหมาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
197	นางสาวรัชนิกร แสงกร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
198	นางสาวปรียาพร จอดนอก	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
199	นางสาววลัยลักษณ์ อินแพง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
200	นางสาวมุกระวี พรหมนวล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
201	นางสาวปรียานุช รอดทองอยู่	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
202	นางสาวดลวาลย์ สงนุ้ยเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
203	นางสายใจ จันแดง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
204	นางสมศรี พันธวงศาโรจน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
205	นางพจนา ตะเกาหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
206	นางศุภานัน จ้านงค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
207	นางฉนิชกานต์ เต็มราม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
208	นางศุภษา รัชเกียรติ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
209	นางสาวปานรดา รัชศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
210	นางนันทยา สุขเนียม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
211	นางชนิกานต์ รอดเนียม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
212	นางสุภัทสรุา เอมเอก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
213	นางสุรชาติพย์ ขุนทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
214	นางดารุณี เพชรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
215	นางจันทงค์ จันทสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
216	นางสาวราตรี นวลอ่อน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
217	นางสุพัฒนา คำช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
218	นางเพชรลดา ชุมคช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
219	นางกิงกาญจน์ รัตนวิไล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
220	นางชลธิชา นวนหอม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
221	นางสาวชนิษฐา สงนุ้ย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
222	นางธีรนาถ ช่วยอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
223	นางอมรรัตน์ จำเริญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
224	นางปิยะนุช เต็มนิล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
225	นางจำเริญ ทองทวี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
226	นางมณฑา จิตรวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
227	นางวิชรภรณ์ คงอินพาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
228	นางอารีรัตน์ กลั๊บบ้าน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
229	นางภัทรชนน ปลั่งใหม่	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
230	นางสาวนิตยา ไชยทองรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
231	นางอัญชลี คำจวนลม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
232	นางพนัดดา ไชยสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
233	นางเยาวภา ทิพย์เพ็ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
234	นางผกา มาต มนตรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
235	นางสาวนัชชาพัส จันทรสุขศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
236	นางสาวเกศริน เอกวิชัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
237	นางเบญจลักษณ์ หนูทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
238	นางสุกัญญา เกิดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
239	นางสาวรณนิภา เนาว์สุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
240	นางสาวเนตติภรณ์ หนูแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
241	นางสาวรสิตา หริ่มหนก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
242	นางสาวยุคลธร ช่วยวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
243	นางสาวพนิตา ศรีวโย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
244	นางสาวพรวิภา กาวชู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
245	นางรัตน์ชญา หะงังฉัตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
246	นายพรเทพ ทองชุตา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
247	นางวีระวรรณ เมืองสง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
248	นางสาวสุนิสา สาหรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
249	นางสาวโสทยา เหลี่ยมขุน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
250	นางทัศนีย์ น้อยคง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
251	นางสาวรัชนิกร ณ พัทลุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
252	นางภณิดา เทพพิทักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
253	นางเจนจิรา รงเรือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
254	นางสุกัญญา ยอดขาว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
255	นางสาวคุษฎี ปานสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
256	นางวิไลลักษณ์ แก้วยก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
257	นางสาวอาทิญา เอียดหมูน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
258	นางสาวสุนมาลย์ ทองเกื้อ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
259	นางสินีนานา บุญกิจ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
260	นางสุนันต์ รัตนพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
261	นางเจตติดา ตาแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
262	นางอุไรรัตน์ ทองขุนคำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
263	นางมณิดา บุญวิสูตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
264	นางเยาวภา พงศ์พุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
265	นางจันทร์พิมพ์ กิจเวช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
266	นางพรทิพย์ ทาตะภิรมย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
267	นางภัคดีนาฏ เกลี้ยงประไพ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
268	นางสุจิตรา รัชสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
269	นางนันทิยา พาณิชยกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
270	นางสาวสุพัต โอชาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
271	นางอรุณ พงศ์จันทร์เสถียร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
272	นางรัชนิกร ฉิมรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
273	นางรัชชานิกานต์ สำแดง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
274	นางเรณู กาฬสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
275	นางวรรณา อินสุวรรณ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
276	นางกัญญา ทิพย์สังข์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
277	นางสมพร อินพรหม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
278	นางศิริรักษ์ อมรตลใจ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
279	นางนิภา วีระกิติกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
280	นางอังคณา เกลี้ยงประดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
281	นางศรินันท์ ไชยรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
282	นางสาวนวรรณ์ เรืองหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
283	นางสาวปดมาตี เดชฤกษ์ปาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
284	นางสาวรส เขมะวนิช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
285	นางทยาวิร์ อ้นดำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
286	นางรุจิรา นิตยเดชพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
287	นางเทวีรัตน์ วัฒนหนู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
288	นางเฉลิมวัน สืบคง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
289	นางนุชนารถ กาญจนถาวร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
290	นางคันธนา มากอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
291	นางสาวจิระนันท์ นากมิตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
292	นายฮาริเพน เทพลักษณ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
293	นางเยาวลักษณ์ ทับทวี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
294	นางสาวอรวรรณ ชุมตรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
295	นางสาวภัสสร ภูมิสิงหาราช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
296	นางบุษยพรรณ หนูเงินเส็ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
297	นางสาวณัฐวรรีย์ ฤทธิคง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
298	นางนุชนาฏ ชูรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
299	นางปราณีต โพนแป๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
300	นางชนิษฐา จันทร์หนู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
301	นางธนพัทธ์ คำเรือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
302	นางสาวชฎาภรณ์ เพชรรัตนโมรา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
303	นางพรทิพย์ คำเอี่ยม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
304	นางสาวธัญญา จันทร์หอม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
305	นางลำยอง แป้นน้อย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
306	นางนุชรี สุกจิ้น	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
307	นางวนิดา อ่ำพันประสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
308	นางวรรณาล ชูแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
309	นางสุปราณี ทองขาว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
310	นางฤทัยรัตน์ ขุนฤทธิ์สง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
311	นางขวัญชนก เพชรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
312	นางสาวสิริรัตน์ ลุ่งสำน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
313	นางสาวกวลี รักแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
314	นางสาวมีนา มะพะหมัด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
315	นางจิรานันท์ มากวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
316	นางวงเดือน ทองทวี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
317	นางจิราพร คงเมือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
318	นางยุพิน แสงขาว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
319	นางนงลักษณ์ ขุนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
320	นางศิริลักษณ์ ทองงาม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
321	นางสาวกรณิศ ดั่งอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
322	นางทิภาภรณ์ นมรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
323	นางสุนิสา คามิค	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
324	นางชุติมา จันทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
325	นางสาวทัศนีย์ ทองทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
326	นางจักรพร ช่วยนิล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
327	นางดวงใจ บุญพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
328	นางจุฑามาส ดวงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
329	นางสุรินทร์ญา พลอยดำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
330	นางลักษณา พงศาปาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
331	นางสมศรี กัมพลานวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
332	นายนิรันดร์ หนูช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
333	นางสาวขึ้นปิติ ทองชุม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
334	นางสาวสุพรรณรา ทวีวิทย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
335	นางอุไรวรรณ นวลตั้ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
336	นางสาวลัดดาวัลย์ ดั่งคง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
337	นางสาวนฤมล วงษ์สินธุ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
338	นางสาวปิยานุช โรจชะยะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
339	นางพัชรี บัวคำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
340	นางสาวกุลธิดา ขวัญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
341	นางสาวดุชนิ ชมบุญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
342	นางสาวอมรรัตน์ มณีโชติ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
343	นางอุไร รุยันต์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
344	นางสาวณัญญา เย็นจรรย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
345	นางกิงงภา คงทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
346	นางสุวิภา หมิ่นม่อง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
347	นางสาวดวงมณี ชัยฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
348	นางรุจิเรข กลับแป้น	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
349	นางสาวปิยวรรณ ดวงสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
350	นางสุรัตนา ชุมทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
351	นางสุภาพร อังจารุติลา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
352	นางโสภิช บุชราภรณ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
353	นางเขมรัตน์า กรดเต็ม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
354	นางสุภานันท์ เทพหนู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
355	นางปิยะมาศ สันธิ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
356	นางสาวสุกัลยา แดงสว่าง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
357	นางสาวสุนทนา มุขตา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
358	นางสาวอรุณ ปานอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
359	นางสาวปิยวรรณ เกิดตลอด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
360	นางรัชศณี ปลอดภัย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
361	นางสุพัทธา โรจนรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
362	นางเยาวดี กิจเวช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
363	นางกาญจนา จันทร์ฉางกูร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
364	นางพัชรี เกตุชู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
365	นางวนิดา มาชู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
366	นางชนินาถ รัตนเศวตสรรค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
367	นางวรรณเพ็ญ ดำนก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
368	นางสาวชุตินันท์ เพชรน้อย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
369	นางสาวจินดา จันทร์สุขศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
370	นางนิตยา สุบรรณพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
371	นางพิกุลทิพย์ ศรีนุ่น	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
372	นางกาญจนา บัวเนียม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
373	นางชุตี ฤทธิชู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
374	นางสาวชวิกา มีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
375	นางสาวศุภร เขียวมนตรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
376	นางกนกพร สุทธิรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
377	นางปาจารีย์ หนูอินทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
378	ร้อยตำรวจเอกหญิงศศิธร รักษาเวศ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
379	นางอานิตย์ อ่องสกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
380	นางสาวพนิต พงศ์พัฒนพันธุ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
381	นางสุรภรณ์ เกตุแสง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
382	นางสาวนิตยา สุวรรณศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
383	นางสุพิตา ชูสงค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
384	นางสาวพัชรี ชูทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
385	นางมณฑาทิพย์ เพชรรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
386	นางสาคร เอียดเฉลิม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
387	นางสาวธัญวรินทร์ พิริยธัญภัทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
388	นางจิรารรรณ จันเขียว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
389	นางนาฎยา เพชรภาพ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
390	นางสาวนิตภัทร รองเดช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
391	นางสาวภาวดี อินทร์ด้วง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
392	นางนิตยา ทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
393	นางวรรณิ แก้วคงธรรม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
394	นางสาวธนีย์ ลิ้มศรีวิไล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
395	นางสาวยุวดี กองมี	แพทย์แผนไทย	ชำนาญการ	ดีเด่น	
396	นางสาวเสาวนีย์ เขียวมาก	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
397	นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์พูล	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
398	นายชวณัฐ แจ้แก้ว	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
399	นางธันยมล คงด้วง	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมการผลิต)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
400	นางศจีรัตน์ หลีวิจิตร	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
401	นางประภัสสร ขุนพรหม	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
402	นางชุตินา ระฆังทอง	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
403	นางสาวกนกวรรณ พรหมมานพ	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
404	นายปรเมศวร์ ไชยทองรักษ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
405	นางอภิญา ณรงค์ฤทธิ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
406	นางอรรรรณ ภัคตีวานิช	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
407	นางสาวเพ็ญสมร อินทรภักดิ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
408	นางสาวศิยาพร จรูญศรีสวัสดิ์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
409	นายปรีชา ฤทธิทอง	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
410	นางมณฑาทิพย์ รุ่งศิลป์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
411	นางจันทร์จิรา เรืองจันทร์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก	
412	นางอัจฉรา หลงขาว	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก	
413	นายอุดร เพชรรัตน์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
414	นางถนอมศรี พอมสวัสดิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก	
415	นางสาวสุภา มุสิกกุล	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีมาก	
416	นางอนงค์ สิริเบญจมาภรณ์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
417	นางสาวเบญจพรรณ ปล้องไหม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
418	นางสาววราภรณ์ เฟ็งโอ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
419	นางสาวสุวีรวรรณ อินทร์รักษา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
420	นางพิจิตรตรา เฟ็งจันทร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
421	นายปริญญา อภิชนเจริญ	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
422	นางสาวเบญจวรรณ อยู่คง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
423	นางศิริภัทรา จันทร์สาม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
424	นางสาวกันทิมา สาธุโคตร	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน	ดีมาก	
425	นางสาวนิตา ยาชะรัต	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
426	นางสาวพรนภา จันทร์แก้ว	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
427	นางสาวธนาพร แผงโยธา	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
428	นางสาวนุสรา สิทธิกรกานต์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีมาก	
429	นางสาวญาตา ศรีขาว	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน	ดีมาก	
430	นางจินตนา จันทร์แก้ว	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู	ชำนาญงาน	ดีมาก	
431	นางอารีย์ ฤทธิชู	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน	ดีมาก	
432	นางคนึงนิตย์ น้อยสังข์ดำ	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน	ดีมาก	
433	นางสาวธรรมาทิพย์ นวลศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
434	นางสาวธัญญาพร แก้วยก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
435	นางสาววรัญญา สีคงแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
436	นายกิตติชัย เส่งมหันต์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา	ชำนาญงาน	ดีมาก	
437	นางมุสตี เรืองสังข์	ช่างกายอุปกรณ์	ชำนาญงาน	ดีมาก	
438	นางสาวสุตมา รัตนอารมณ์	ทันตแพทย์	ชำนาญการ	ดีมาก	
439	นางสาวแพรวา สิ้นพูนภักดิ์	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
440	นางสาวกบปียา เขาวกุล	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
441	นางมณิษา แก้วพา	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
442	นางศศิณี บุญประกายแก้ว	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
443	นางสาวภาวินี คงอินทร์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
444	นายวรัญญา สุชาฎา	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
445	นายธัชธรรม รักศิลป์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
446	นายเอกพจน์ สุขะนันท์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
447	นางสาวชนานาด ไชยดิษฐ์กุล	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
448	นายนวคุณ ชูรักษ์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
449	นางลำดวน สุขธัมรงค์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
450	นายธณชัย แก้วนาม	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก	
451	นายทรงวุฒิ พัฒนพงศ์	ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
452	นางสาวอนงค์นาถ สุวัชรังกูร	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
453	นางสาวเรวดี โสภา	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
454	นางสาวพนกัญญา ฉิมสังข์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
455	นางสาวสุธีรา สาครวงศ์	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
456	นางพัชรี สุขนิยม	นักกายภาพบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
457	นางอมลรุจี บุญวิสูตร	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
458	นางสาวชนิดา คำเกลี้ยง	นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
459	นางสาวณัฐธิดา แยมยิ้ม	นักกิจกรรมบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
460	นางสาวอังษณา ชูช่วย	นักกิจกรรมบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
461	นางสาวเบญญาพร วิเศษกุล	นักกิจกรรมบำบัด	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
462	นางสาวมาลี บุญจันคง	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
463	นายอรุณ เดียสะ	นักจิตวิทยา	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
464	นางนฤมล โมราสิทธิ์	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
465	นางพัชราวรรณ ขุนหนู	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
466	นางสาวจุฑารัตน์ ไชยทองขาว	นักเทคนิคการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
467	นายสุรชัย สงคง	นักเทคนิคการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก	
468	นางสาวสมสุข คงทองสังข์	นักโภชนาการ(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
469	นางสาวอสิริย์ กฤดาภรณ์	นักรังสีการแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
470	นางสาวสุภาภรณ์ ไหลชุม	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
471	นางเด่นเดือน วัฒนมนกคณาน	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
472	นางกรณัฐ ปานศิริ	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
473	นางการดีพร ไชยพันธ์	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
474	นางคนฤดี ไทรทอง	นักรังสีการแพทย์(ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ	ดีมาก	
475	นายธนยศ อ่อนเรือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
476	นายวงศกร อ่อนเรือง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
477	นางสาวจิตติมา ไชยแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
478	นางปรานี เดชะ	นักวิชาการสถิติ	ชำนาญการ	ดีมาก	
479	นางคณินิจ คงจัน	นักสังคมสงเคราะห์	ชำนาญการ	ดีมาก	
480	นางสาวณัฐนิชา จรัสโชค	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
481	นายวชิรวิทย์ แก้วประชุม	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
482	นางสาวจารวี สาริยะสุนทร	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
483	นายเพชร ว่องไวยุทธ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
484	นายธนาตย์ สิริสงวนศักดิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
485	นางสาวศุภิสรา ร้าไพโรจพิงศ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
486	นางสาวสัจจพร พุ่มขจรกุล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
487	นางสาวพิมพ์กานต์ แต้มประสิทธิ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
488	นางสาววิศรดา บัวแดงดี	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
489	นางสาวณัฐธนิชา ทองเกื้อ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
490	นางสาวปรัชญา ศุภเศรษฐศิริ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
491	นายธาดาภูมิ ฉันทภิญโญภาพ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
492	นางสาวกวิสรา กลิงศ์ไพศาล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
493	นายพิธิวัฒน์ ชูช่วย	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
494	นายภูริณัฐ ศรีเกตุ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
495	นายทัณณ คงพูล	นายแพทย์(ด้านเวชกรรม)	ชำนาญการ	ดีมาก	
496	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันทญา จันทร์มุณี	พยาบาลเทคนิค	ชำนาญงาน	ดีมาก	
497	นางสาวสมพร สมหวัง	พยาบาลเทคนิค	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
498	นางสาวธิดารัตน์ ชูเชียร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
499	นางสาวนุชจริย ทองใส	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
500	นางสาวปนิดา เนียมขาว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
501	นางสาวจุไรรัตน์ หัสนันท์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
502	นายอดิศักดิ์ เกื้อทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
503	นางสาวกาญจนา ชูผุด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
504	นางสาวรชา ชูพุ่ม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
505	นางสาวพิชญา ศรีพยอมไพร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
506	นางสาวภากรณีย์ สยามพันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
507	นางธรรารัตน์ ฤทธิพลเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
508	นางสาวกรรณิการ์ คงทวี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
509	นางสาวพรสุดา เจริญวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
510	นางสาวอรรวรรณ ศรีสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
511	นางจุฑามาศ เศรษฐสุข	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
512	นางสาวพนัชกร วิบูลย์เขตร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
513	นางสาวเกษณี เพ็ชรหวล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
514	นางสาวเสาวนีย์ เดชอรัญญ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
515	ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธิดารัตน์ ยุกตเวทย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
516	นางสาวதியานา ยูโซ๊ะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
517	นางสาวนิฮารีฟา นิมะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
518	นางสาววัลลหทัย อภัยพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
519	นายศุภณัฐ สังข์ผุด	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
520	นายไกรสร ราป้อม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
521	นางสาวอาภาภรณ์ งามจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
522	นางภูมรัตน์ เหมือนเนียม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
523	นางสาวนราธิป จันทร์ศรีกรรต	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
524	นางสาวเนตรทราย ปักซี่สิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
525	นางสาวจินต์จุฬา กลับสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
526	นางสาวปิยธิดา ดีทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
527	นางมณฑนา จงบุรี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
528	นางสาวนุชรี อีสโม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
529	นายสามารถ อ้วนดวงดี	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
530	นางศิริขวัญ พลสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
531	นางสาวจรรยาภรณ์ เพชรรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
532	นางสาวสถิตย์ภรณ์ อินทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
533	นางสาวพิศารัตน์ หมวดอินทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
534	นางสาวศุภิสรา วงษา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
535	นางสาวพารุดา ตือเลาะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
536	นางสาวณัฐญาตี บัวพรหม	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
537	นางสาวเจนจิรา ชัยเพชร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
538	นางสาวปิยะนุช ขวัญเมือง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
539	นางนียะดา เต็มนิล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
540	นางโอบกิจ ไชยเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
541	นางสาวเปรมฤดี แก้วนุ้ย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
542	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นาดยา บุญวิสูตร	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
543	นางสาวสุชีรา เพชรรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
544	นางสาวจุฑามาศ เกื้อสกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
545	นางสาวอลิษา คงเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
546	นางสาวสุชนา สะแหละ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
547	นางสาวสุภิญญา ขุนอินทรสมบัติ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
548	นางสาวโรบิยา เจ๊ะแฉ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
549	นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณแพทย์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
550	นางสาวนุรฮูดา เจะเด็ง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
551	นางสาวนราทิพย์ แก้วยัง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
552	นางสาวสกุลธิดา สุคนธ์พันธ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
553	นางสาวเฉลิมขวัญ สงเดช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
554	นางสาวกนกวรรณ บัวฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
555	นางสาวผกามาศ ละออแท้	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
556	นางสาวสุภาวดี ทองหนู่นุ้ย	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
557	นางสาวชลิตา เหลี่ยมปาน	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
558	นางสาวณัฐทิกา ภักดีวานิช	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
559	นางละออ อนุจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
560	นางสุชีพ ชนะสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
561	นางอรทัย ณ พัทลุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
562	นางเรวดี เฟ็งคล้าย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
563	นางสาวอุไรวรรณ พงศ์สุด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
564	นางสาวเกศรินทร์ ชมบุญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
565	นางโสมสุรีย์ เส้นฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
566	นางพัศภรณ์ สุขดำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
567	นางสุดใจ ไชยศรียา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
568	นางเบญจมาศ สงฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
569	นางสุนันทา พูนแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
570	นางพวงผกา ชูช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
571	นางศุภรัฐ ศรีเกตุ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
572	นางมาลี รัตนวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
573	นางปิยะวรรณ บัวทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
574	นางชาติรี ทองห่อ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
575	นางจุฑา ชูวิวัฒน์รัตนกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
576	นางนิยม อินมณเฑียร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
577	นางจรีรัตน์ ประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
578	นางสาวอมรรรณ ฤทธิเรือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
579	นางสุภาพร โยมเอียด	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
580	นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
581	นางจิตรา ชูด้วง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
582	นางศตพร หนูทิม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
583	นางกาญจนา เกิดเทพ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
584	นางอารีย์ เฟื่องเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
585	นางสาวอรภรณ์ เพิ่มเดช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
586	นางสาวอภิญา เกื้อวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
587	นางจตุพร สุวรรณโน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
588	นางดวงพร พรหมณพันธ์ุ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
589	นางวิรัตน์ โชคเจริญผล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
590	นางวนิชพร หมวดมณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
591	นางสาวจิรัฐติกาล ทองช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
592	นางรัจมา เกื้อเส้ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
593	นางพุทธวรรณ บาลทิพย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
594	นางฉลองขวัญ เรืองแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
595	นางจิรวรรณ ภัทรธิตีพันธ์ุ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
596	นางยศรินทร์ เกี่ยมณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
597	นางฉวีวรรณ นกหนู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
598	นางเทวิกา ทองทรง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
599	นางสาวชนิษฐา บุญรุ่ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
600	นางนัยน์เนตร เนียมบุญ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
601	นางกอบกาญจน์ วิชิตสโร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
602	นางพัศวรรณ จันทร์เต็ม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
603	นางสาวมณีนุช แก้วขาว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
604	นางสาวพิมพ์รดา วงศ์กุลวิจิตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
605	นางสาวอรชร ฤทธิ์ทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
606	นางเกษร หนูศรี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
607	นางสาวนฤมล ศิริโสภณ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
608	นางสาวจุฬิพร เพชรมณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
609	นางนิตยา ปรัชญาเมธี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
610	นางสุกัญญา สมจิตต์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
611	นายเฉลิมกรุง คงอินพาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
612	นางกัญพัชระ ปาแซ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
613	นางสาวรุจิรา อุดะปะละ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
614	นางธัญวลัย ซीलัน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
615	นางถวิล ชาวดวง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
616	นางตรุณี อินปาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
617	นางวิญญา ศิริรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
618	นางสาวตาวัลย์ ศรีเทียม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
619	นางจรรยา บุญยะวันตัง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
620	นางสาวพวงเพชร ดั่งเกื้อ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
621	นางจรัสศรี ทหารไทย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
622	นางจันทนา จรรย์โยธิน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
623	นางจินตนา สว่างรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
624	นางสมส่วน พงศ์จันทร์เสถียร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
625	นางศศิวิมล เพ็งแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
626	นางภัทรมน ณ พัทลุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
627	นางเมธอรุภา ขวัญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
628	นางสาวปาจรีย์ เดชปารมย์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
629	นางศุภกานต์ มุสิกนันท์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
630	นางปริญญา รามจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
631	นางสุดคณิง บุญโรจน์พงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
632	นางพนา ห้วยลำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
633	นางกุลดา รักใหม่	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
634	นางสาวเสาวลี จรรย์ตัน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
635	นางสาวณัฐติภรณ์ พุมนวล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
636	นางเบญจวรรณ ทินประภา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
637	นางจันทร์จิรา ณะมณี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
638	นางสาวธัชกร วรพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
639	นางสาวฐิติมา ธรรมเพชร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
640	นางสาวอังศวิภา ช่วยรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
641	นางสาวสุดาทิพย์ จินตะรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
642	นางสาวเดือนนภา อักษรไทย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
643	นางสาวพนิดา คงพวง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
644	นางธนวรรณ ทรงเดชะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
645	นางสาวศิริประภา รามจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
646	นางชนัญญา อินทองปาล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
647	นางโสภิญญา นิลรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
648	นางวาสนา ทศวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
649	นางสาวเยาวภา ไขทองดี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
650	นางกัญญารัตน์ คำปลับ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
651	นางสาวน้ำฟ้า ชูกรมวล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
652	นางสมฤดี ชุมคช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
653	นางอุไร ขวัญดำ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
654	นางสมนิตย์ สุวรรณรัตนโชติ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
655	นางจินตนา สัจจะบุตร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
656	นางสาวจารุวรรณ แก้วนุ้ย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
657	นางสาววิไลพร สุขसनาน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
658	นางชนิษฐา คำด้วง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
659	นางสุภัทสร่า พานสว่าง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
660	นางสาววันวิสาข์ คงจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
661	นางสาววราภรณ์ จันทร์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
662	นางสาวยุธาดา ชูช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
663	นางสาวจินตนา เพ็ชรจำรัส	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
664	นางพิศฤดี คงชลิบ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
665	นางสาวพลอยไพลิน สุขทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
666	นางสาววานิดา สันฮี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
667	นางปิยะวรรณ จันทร์ฝัก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
668	นางพุมรี แก้วขุนทอง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
669	นางสาวอนุสร่า อภัยรัตน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
670	นางรสริน รุ่งเรือง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
671	นางสาวธิดาวรรณ อักษรชู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
672	นางมลิสรา ขวัญแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
673	นางตจเดือน เมืองสง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
674	นางสาวรณิดาพัชร ธนาฉัตรปรีณันท์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
675	นางศศิگانต์ ยังสังข์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
676	นางสมณทนา มัคคูน	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
677	นางสาวอรุณรัตน์ แก้วหนู	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
678	นางสาวตรี วีริยะบุปผา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
679	นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีเพชร	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
680	นางเพ็ญประภา ชนะกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
681	นางสุดจิตตรา เรืองสุข	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
682	นางนัตยา แก้วเนียม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
683	นางกิติญา แก้วยก	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
684	นางอุทัยทิพย์ เฟ็งคล้าย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
685	นางสาวภานุมาศ บุญมา	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
686	นางสาวสุกฤตา ตันตระกูล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
687	นางเสริมศรี จำนงค์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
688	นางอมรรัตน์ จรรย์านุกูล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
689	นายสยามภู ชูสง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
690	นางกานต์ชฎา บุญสุข	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
691	นางเพ็ญจันทร์ ทองสม	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
692	นางจิริภา ณ พัทลุง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ	ดีมาก	
693	นางอรนุช วรรณกุล	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)	ชำนาญการพิเศษ	ดีมาก	
694	นายเอกชัย ชูเพ็ง	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
695	นางนิภาพร เขียวชาวกิจ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
696	นางโสธรา ทองสงฆ์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
697	นางสาวพนภัส เฟ็งมี	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
698	นางอุไรวรรณ มูลีกปาสะ	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
699	นางพัชรินทร์ ชะวงค์ใจสิงห์	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
700	นางธัญพิมล ฤทธิช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
701	นางเปรมฤดี สุวรรณราช	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
702	นางกาญจนา ชูช่วย	พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาลวิสัญญี)	ชำนาญการ	ดีมาก	
703	นางสาวสุธิดา โรงชะยะ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
704	นางจारी จันแดง	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
705	นายเลิศวิช กมลสิทธิสถิต	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
706	นางสุภาธินี กังพานิช	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
707	นางสาวปฐวี ภูษอภัย	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
708	นางสาวศศิลักษณ์ ชูแป้น	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
709	นางสาวตรีประภา เบ็ญตาหลี่	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
710	นางอารีรัตน์ ไชยรัตน์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
711	นางสาวศุภจิรัตน์ ภูเจริญ	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
712	นางสาวปิยะนาถ พงษ์เพชร	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
713	นางกัญญา พุทธชู	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
714	นางสาวสุปรียา ดวงจันทร์	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
715	นางสาวสุวิมล ทิพย์วารี	เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	ชำนาญการ	ดีมาก	
716	นางสายใจ จันทภาโส	โภชนากร	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
717	นางสาวอังคณา ปาลทิพย์	โภชนากร	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน	หมายเหตุ
718	ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิสารัตน์ อินมณเฑียร	โภชนากร	ปฏิบัติงาน	ดีมาก	
719	นางรัตติกาล ขุนฤทธิ์	โภชนากร	ชำนาญงาน	ดีมาก	